



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
16 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สยามรัฐ ไทยโพสต์ คมชัดลึก ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า ผจก.รายวัน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ แนวหน้า มติชนสุด สัปดาห์ออนไลน์</p> <p>ผจก.รายวัน</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์เทียบท่าหน้า 3</p>	<p><b>สารเคมีอันตรายทางการเกษตร</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม.ถึงจุดยืนเรื่องสารเคมีทางการเกษตร คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ว่า เคยแสดงจุดยืนไปตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วให้มีการลด ละ เลิกสารเคมีดังกล่าว มีระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา วันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณา และเป็นเรื่องของคกก.วัตถุอันตรายจะต้องลงมติในวันที่ 22 ต.ค.นี้</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ว่า สร.มีความชัดเจนว่าให้ยกเลิกสำหรับการลงมติของคกก.วัตถุอันตรายควรเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการในส่วนของ สร.และก.คมนาคม ที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติเปิดเผย แต่ต้องแล้วแต่ที่ประชุม</p> <p>-นายประกอบ วิวิธจินดา รก.อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คกก.วัตถุอันตราย กล่าวว่า ต้องหารือในที่ประชุมก่อนว่าจะยินยอมให้เปิดเผยรายชื่อหรือไม่เพราะเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล ส่วนรายชื่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดชุดใหม่ที่มีจำนวนลดลงเหลือ 27 คน เป็นเพราะจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิลดลง 2 คน ส่วนกรรมการคนอื่นบางส่วนคงเดิม และบางส่วนปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากอธิบดีเป็นปลัดกระทรวง ทั้ง สร. ก.อุตสาหกรรม และก.เกษตรฯ</p> <p>-นพ.อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตร สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สนับสนุนให้แบน 3 สารเคมีดังกล่าว</p> <p>-รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงฯ กล่าวถึงกรณีเพจเฟซบุ๊ก มุลนิธิซีวีวีโพสต์ข้อความตอบโต้จดหมายเปิดผนึกถึงรมว.สร. ว่า ไม่คิดจะตอบโต้กลับ สิ่งสำคัญตอนนี้คือคณะผู้บริหารต้องรับผิดชอบคนจำนวนมากที่ได้รับข้อมูลถูกต้องหรือไม่ เรื่องการแบนสารพิษส่งผลกระทบต่อชาวเกษตรกรกว่าล้านคน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องรู้รายละเอียดรอบด้านขณะนี้เห็นความผิดปกติของการพยายามรณรงค์ให้แบนสารเหล่านี้โดยเหมารวมว่าเป็นสารพิษและต้องเร่งกำจัดโดยเร็ว แต่ความจริงเป็นสารคนละชนิด คลอร์ไพริฟอส เป็นยาฆ่าแมลง สามารถแบนได้เนื่องจากมีสารตกค้างถึงการบริโภคและสามารถใช้สารตัวอื่นทดแทนได้ ส่วนพาราควอตเป็นยาฆ่าหญ้า แต่คนนำมาใช้ฆ่าตัวตาย ควรแก้ปัญหาโดยเข้มงวดและอบรมการใช้ สำหรับไกลโฟเซตเป็นยาฆ่าหญ้าที่ปลอดภัยมากและมีการใช้ทั่วโลก การแบนสารตัวนี้จึงน่าสงสัยว่าเพื่อให้เกษตรกรไปใช้สารตัวอื่นที่แพงกว่า คุณภาพแย่กว่า หรืออาจปลอดภัยน้อยกว่า ดังนั้นควรแยกพิจารณาแต่ละชนิด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สคร.ที่ 5 ราชบุรี กล่าวว่า กรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 42 หน่วยงาน รวมทั้งสคร. 12 แห่งทั่วประเทศและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ภายในปี 2563 พร้อมสั่งการให้กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนามาตรการทางกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร</p> <p>-เสนอข่าว รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า สารเคมีทั้ง 3 ตัว มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องการใช้ ประสิทธิภาพ และระดับความเป็นพิษ ไกลโฟเซตมีความเป็นพิษต่ำมากและใช้กันทั่วโลก คลอร์ไพริฟอส ไม่ใช่ยาฆ่าหญ้าแต่ขึ้นป้ายว่ายาฆ่าหญ้า ส่วนพาราควอต เกษตรกรไม่ได้ใช้ฉีดพ่นผักผลไม้ แต่กลับนำผลการตรวจไปบิดเบือน ข้อมูลจากศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดีพบว่าปัญหาการใช้สารกำจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2553-2559 เป็นผลจากพาราควอตเพียง 4,223 ราย ไม่ใช่เป็นหมื่นรายต่อปีอย่างที่รณรงค์ และ 80% เกิดจากการกินในปริมาณมาก โดยพบว่า 74% เป็นการนำมาฆ่าตัวตาย มีผู้ที่เจ็บป่วยจากการใช้พาราควอตในการทำเกษตรกรรมเพียง 4% ปัญหาคือผสมในอัตราความเข้มข้นที่มากเกินไป ศูนย์พิษวิทยาแนะนำว่าควรจำกัดการใช้พาราควอต โดยผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น ส่วนไกลโฟเซต มีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าพาราควอต 5% ดังนั้น สร.ควรเลิกรณรงค์แบนสารทั้ง 3 ตัวแบบเหมารวม และควรให้ความรู้ ข้อมูลและ ความจริงแก่ประชาชน</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p><b>ฝุ่น pm2.5</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ เปิดเผยว่า ครม.มีมติจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศเพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นรุนแรงช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปี 2563 โดยเป็นความร่วมมือของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และกรมควบคุมมลพิษ รายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ และพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า 3 วัน เพื่อแนะนำแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านเว็บไซต์ <a href="https://pm2_5.nrct.go.th">https://pm2_5.nrct.go.th</a> เบื้องต้น ก.การอุดมศึกษาฯ จะร่วมกับ สธ. ขยายผลและติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก Dustboy ที่รพ.สต.ทั่วประเทศ คาดว่าจะติดตั้งได้ 8,000 แห่ง</p> <p>-เสนอข่าว เทศบาลนครตรัง ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM 10 และ PM 2.5 บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง เพื่อแจ้งเตือนสถานะมลพิษทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. โพสต์เฟซบุ๊กว่า มาตรการเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เช่น การทดลองใช้ท่อสูงพอกอากาศเพื่อกรองฝุ่น PM2.5 เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 หลังเดินเครื่อง 3 ชั่วโมงกว่า ค่าฝุ่น PM2.5 ลดลงจาก 31 มคก./ลบ.ม. เหลือ 28 มคก./ลบ.ม. นอกจากนี้ กทม.ได้เพาะพันธุ์กล้าไม้ช่วยป้องกันฝุ่นและดูดซับมลพิษ 1 ล้านต้น พร้อมแจกประชาชนตั้งแต่ 2 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป</p> <p>-เสนอบทความว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและนำเข้าสู่ครม.กำหนดเป็นมาตรการ โดยถอดบทเรียนการแก้ปัญหาปี 2560-2561 แบ่งเป็น 3 มาตรการ 1.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ควบคุมมลพิษในพื้นที่วิกฤต 9 จังหวัดภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคใต้ตอนล่าง หน้าพระลาน จ.สระบุรี และพื้นที่ชุ่มน้ำเสี่ยงมีการเผาในที่โล่ง 2.ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ</p> <p>-เสนอบทความว่า ฝุ่น PM 2.5 มีอันตรายมากกว่าฝุ่นขนาดใหญ่ มาตรการลดระดับฝุ่นที่เข้มแข็งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน และผลดีต่อเศรษฐกิจในอนาคต ประชาชนอาจยอมจ่ายซื้อรถยนต์หรือใช้น้ำมันที่มีคุณภาพเพื่อลดมลพิษ แต่อีกมุมประชาชนกำลังถูกผลักให้ต้องรับภาระในการซื้ออุปกรณ์ป้องกัน ส่วนการติดตั้งหอพอกอากาศของกทม.ในพื้นที่จราจรหนาแน่น อาจเกิดปัญหาความไม่เท่าเทียม การควบคุมมลพิษจึงต้องควบคุมแหล่งกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งดีกว่าแก้ที่ปลายเหตุ ถ้าไม่จัดการอย่างเป็นรูปธรรม สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จะมีความรุนแรงทุกปีจากรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น สุดท้ายปัญหาก็กลับมาเช่นเดิม</p>	-
<p>มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p><b>วันล้างมือโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และผู้บริหาร สธ. เยี่ยมชมนิทรรศการ "มือที่สะอาดสำหรับทุกคน : Clean Hand for All" เนื่องในวันล้างมือโลก 2562 และก่อนการประชุม ครม. นายกฯ ได้เชิญชวนให้ประชาชนล้างมือเป็นประจำเพื่อลดเสี่ยงโรค</p> <p>นายอนุทิน กล่าวว่า วันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก ปีนี้สธ.รณรงค์สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้ประชาชนล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิบูลลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ ให้ยึดหลัก 2 ก่อน คือ ก่อนทำอาหารและรับประทานอาหาร และ 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องส้วม หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน ด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูข้อมือ 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูข้อมือ 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7.ถูรอบข้อมือ ทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง</p>	-
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ลดแออัดในเรือนจำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. บรรยายแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเรือนจำ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจำ ว่า</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>เพื่อสนองพระราชโองบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลผู้ต้องขังตามสิทธิ ให้สามารถส่งคืนผู้ต้องขังกลับไปเป็นคนดีให้ครอบครัวและสังคม ลดความแออัดเรือนจำ ในปีงบประมาณ 2563 สธ. จะผนึกกำลังทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน จัดอาสาสมัคร การแพทย์ จัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ จับคู่รพ.กับเรือนจำดูแลแบบตั้งรับ ส่งเสริมสุขภาพยกระดับสถานพยาบาลในเรือนจำให้เสมือนรพ.สต. เพิ่มสัดส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสจร.) ทำหน้าที่คล้ายอสม. ซึ่งจะปรับหลักสูตรเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นด้วยตนเอง</p>	
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>คำรักรักษาพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงการให้รพ.เอกชนติดราคา และจัดแบ่งกลุ่มรพ.เอกชน ตามอัตราการรักษา ว่า บางครั้งผู้ป่วยไม่มีโอกาสเลือกเพราะต้องเข้า รพ.แบบฉุกเฉิน ซึ่งเป็นปัญหามาก เพราะข้อมูลสพล. พบว่า มีประชาชนจากทุกสิทธิถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาด้วยภาวะฉุกเฉิน 3.56 แสนคน แต่มีเพียงร้อยละ 16 ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ UCEP ที่ต้องจ่ายค่ารักษาเอง นอกจากนี้ ยังพบว่ารพ.เอกชน ค่าอาหารสูงถึงวันละ 1,200 บาท ดังนั้นต้องมีการดูแลทั้งหมดด้วย ส่วนการจัดทำราคากลางคำรักรักษาพยาบาลได้สนับสนุนมาตลอด</p> <p>ด้าน นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ที่ประชุมร่วมระหว่างกรมการค้าภายใน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เห็นชอบการกำหนดรายชื่อยุโรป.เอกชนที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว คิตรายยาแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย 164 ราย พร้อมประกาศขึ้นเว็บไซต์ กรมฯ เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจใช้บริการ</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า หลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการอีก 1 ชุด เพื่อทำตราสัญลักษณ์ให้รพ.สีเขียว ส่วนกลุ่มระดับกลาง (สีเหลือง) และกลุ่มราคาแพง (สีแดง) จะให้คณะบัญชี จุฬาฯ ศึกษาอัตราการคิดส่วนต่างทั้งรายคาบและเวชภัณฑ์ รพ.ใดคิดค่าส่วนต่างแพงเกินไปจะเรียกมาสอบถาม ยกเว้นค่าบริการจะเปิดช่องให้คิดอัตราได้แตกต่างตามคุณภาพของบริการและสถานภาพของ รพ.</p>	-
<p>ไทยโพสต์ ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ ข่าวสดTNN เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p><b>ภาษีความเค็ม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับสธ. ในการขยายฐานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามสัดส่วนของความเค็มหรือปริมาณโซเดียม คาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอกรมฯ การคลังภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการปรับตัว 1-2 ปี เพื่อลดปริมาณความเค็มในสินค้า หรือปรับสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก่อน เบื้องต้น จะจัดเก็บจากกลุ่มสินค้าอาหารปรุงสำเร็จ เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ส่วนการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือเบียร์ 0% อยู่ระหว่างการหารือกับสธ. น่าจะได้ข้อสรุปในปีนี้น่าจะเช่นกัน</p>	-
<p>มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิทยา สุริโย รองผอ.รพ.ตราด เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สามารถใช้กัญชาได้ เข้าถึงการรักษาและรับสารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ชำนาญกิจ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 3 เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์และคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ชัยนาทนครินทร์</p>	-
<p>มติชน คอลัมน์ เก็บมาเล่า มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ Innnews เว็บไซต์ kapook</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงข่าวพบหญิงอายุ 49 ปี เสียชีวิตที่บ้านพัก โดยในที่เกิดเหตุพบซองยาฝิ่นบอก ว่า ออย.ได้ตรวจสอบพบว่ายาไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน จัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม โดยเลียนแบบชื่อยาที่ได้รับอนุญาต ผู้ผลิตและผู้ขายต้องระวังกโทษทั้งจำและปรับ ขอเตือนผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่าซื้อมารับประทานเอง อาจได้รับผลข้างเคียงสูงและเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	-
<p>มติชน คอลัมน์ส่องโรคไข สุขภาพ ไทยรัฐ เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ข่าว</p>	<p><b>ภาวะหมดไฟ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า Burn out หรือภาวะหมดไฟ เป็นปรากฏการณ์ทางอาชีพ ไม่ใช่เป็นโรค เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน ถูกจัดอยู่ใน</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สด เว็บไซต์คมชัดลึก ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ New18 เว็บไซต์ The Bangkokinsight</p>	<p>บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 11 โดยมีรหัสกำหนดในหมวด Z คือ “ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ” เพราะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ คุณภาพสุขภาพ และอาจจะนำไปสู่โรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล หรือปวดศีรษะชนิดเทนชั่น หรือโรคนอนไม่หลับ เป็นต้น การป้องกัน ควรหาเวลาพักผ่อน แบ่งเวลาระหว่างเรื่องงานกับบ้านให้ชัดเจน หรือปรึกษาแพทย์</p>	
<p>มติชน มติชนออนไลน์ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ thaipbs เว็บไซต์ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>สุขภาพจิตแฟนคลับนักร้องเกาหลีเสียชีวิต</b> -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงข่าวการเสียชีวิตของนักร้องนักแสดงสาวเกาหลีใต้ ว่า ขอฝากถึงแฟนคลับให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจ ในการช่วยกันสังเกตตนเอง คนในครอบครัว คนรอบข้าง บุคคลใกล้ชิด เปิดใจรับฟังกัน และการเป็นผู้ฟังที่ดีมากขึ้น และฝากถึงสื่อมวลชนของไทยพิจารณาเสนอข่าวอย่างรอบคอบ รอบด้าน ด้วยความระมัดระวัง</p>	-
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ ท้องถิ่นไทย</p>	<p><b>โรคไข้เหลือง</b> -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีผู้เดินทางกลับจากประเทศในทวีปแอฟริกา แล้วไปรายงานตัวที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในสนามบินแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ว่า ผู้เดินทางรายนี้มีประวัติรับวัคซีนไข้เหลืองก่อนเดินทางออกจากรุงเทพฯ และเดินทางไปหลายประเทศซึ่งถูกถอดชื่อออกจากพื้นที่เขตติดโรคไข้เหลืองตามประกาศขององค์การอนามัยโลกแล้ว และวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองสามารถสร้างภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต ผู้เดินทางรายนี้จึงไม่จำเป็นต้องคัดกรองโรคไข้เหลืองซ้ำ</p>	-
<p>มติชน คอลัมน์ เก็บมาเล่า</p>	<p><b>ตรวจสอบรพ.เอกชนวินิจฉัยโรคมืด</b> -เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวถึงกรณีรพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านประชาชื่นวินิจฉัยโรคมืดพลาดจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ว่า เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรค ประวัติการรักษา และบันทึกของผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเพื่อรายงานต่อคณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ เรียบเรียงและสรุปผล เพื่อส่งต่อไปแพทย์สภา ทั้งนี้ จะเร่งส่งข้อมูลให้สภาวิชาชีพเร็วที่สุด</p>	-
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ mthai เว็บไซต์ tnn</p>	<p><b>ยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์</b> -เสนอข่าว ออย.ได้รับแจ้งเบาะแสจากญาติผู้ป่วยรายหนึ่งเมื่อเดือน เม.ย. 62 ว่าเคยซื้อยาสมุนไพรของ นายสุมาศ รัตนธนาวัฒน์ อายุ 50 ปี เจ้าของเฟซบุ๊ก "อ.มาศ ชินแสดวงจ้อยระดับโลก" อ้างสรรพคุณบำรุงร่างกาย หลังรับประทานมีอาการปวดเมื่อย ออย.ได้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดังกล่าว พบว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา และสถานที่จำหน่ายไม่ได้ขออนุญาต จึงร่วมกับตำรวจ ปคบ.เข้าตรวจสอบ จับกุม นายสุมาศ และนางรินทรลักษณ์ เปรมศรีโรจน์ ภรรยา มาสอบปากคำและส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป และฝากเตือนประชาชนเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มี ออย. มีสถานที่ผลิตชัดเจน ถ้าไม่แน่ใจตรวจสอบได้ที่สายด่วน ออย. 1556</p>	-
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ระบบบริการพระสงฆ์</b> -เสนอข่าว นพ.ชานัน จิตตรีประเสริฐ ผอ.โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพระสงฆ์มีแนวโน้มอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น ผลการคัดกรองสุขภาพของพระสงฆ์ในปี 2559 พบภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 29.4 เบาหวาน ร้อยละ 26.65 และโรคอ้วน ร้อยละ 23.26 สอดคล้องกับการเบิกจ่ายกองทุนบัตรทองของรพ.สงฆ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงบริการที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันทั่วประเทศมีรพ.ที่มีตึกสงฆ์อาพาธเฉพาะ 66 แห่ง และรพ.บางแห่งมีการแยกชั้นเพื่อดูแลพระสงฆ์เฉพาะ แต่ยังไม่เพียงพอ ขณะนี้มีรพ.หลายแห่งอยู่ระหว่างจัดบริการเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้พระสงฆ์ทั่วประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ต้องมีการวางระบบบริการพระสงฆ์และการส่งต่อเพื่อรองรับ</p>	-
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมาย ถึงเดลินิวส์</p>	<p><b>เครื่องเอกซเรย์เส้นฟอกไต</b> -เสนอจดหมายจาก ผู้ใช้นามคนเป็นไตราซบุรี ขอให้ รมว.สธ. ช่วยส่งเครื่องเอกซเรย์เส้นฟอกไตมาให้รพ.ราชบุรี 1 เครื่อง เนื่องจากได้รับความลำบาก ต้องเดินทางไปรักษาที่ รพ.อื่น ด้านเจ้าของคอลัมน์ ฝากถึง รมว.สธ. เชื่อว่าคงมองปัญหาเรื่องนี้ ออก อย่าให้อุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ใน รพ.ของรัฐต้องได้มาด้วยการรับบริจาคของประชาชน สงสารคุณตูน บอดี้สแลม ที่ต้องมาวิ่งรับบริจาคเพื่อหาเงินซื้อเครื่องมือแพทย์</p>	-
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>เตือนปากกาเคมีเขียนถุงอาหาร</b> -เสนอข่าว รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงกรณีแม่ค้าใช้</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>สีเมจิกเขียนราคาที่สูงใส่โจ๊ก และหมึกซึมเข้าไปผสมกับเนื้อโจ๊กจนกลายเป็นสีชมพู ว่า เกิดจากปัจจัย 3 ส่วน คือ ชนิดของถุงพลาสติก ชนิดของปากกาเมจิกที่ใช้เขียน และความร้อนของอาหาร กรณีสีเมจิกที่ปนเปื้อนเข้าไปในโจ๊ก ทางเคมีถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ไม่ควรนำปากกาเมจิกมาเขียนบนถุงของอาหาร</p>	
<p>TNN INN ข่าวช่องวัน เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์ เดลินิวส์ เว็บไซต์แนว หน้า เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>เหตุพิช</b> -เสนอข่าว พระณรวัดป่าค่ายท่านมุก หมู่ 5 ต.เขามี่เกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา และคนงานก่อสร้างเจดีย์ภายในวัด เก็บเห็ดจากชายป่าบริเวณวัดมาแกล้งกินเพราะคิดว่าเป็นเห็ดระโงก และเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงรวม 15 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 3 ราย หน่วยกู้ภัยนำส่งรพ.สะเดา รพ.หาดใหญ่ และรพ.สงขลานครินทร์</p>	-

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

